

ku bihumbi magana abiri (200.000) kugeza (1,000,000) Rwandan francs or one of these (200.000) à un million (1.000.000) de francs kuri miliyoni imwe (1.000.000) cyangwa penalties. rwandais ou de l'une de ces peines kimwe gusa muri ibyo bihano. seulement.

**Ingingo ya 211: Kubona umugabane ku biturutse ku buraya bw'umwana**

Umuntu wese ubona umugabane ku biturutse ku buraya bw'umwana cyangwa uhabwa kandi akemera abizi imfashanyo azi ko yavuye mu buraya, ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu (6) kugeza ku myaka ibiri (2) n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi magana atanu (500.000) kugeza kuri miliyoni ebyiri (2.000.000) cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano.

Umuntu wese ukoresha cyangwa wifashisha abana ngo abakoreshe mu bitaramo bigendereye kwamamaza uburaya cyangwa nk'imfashamatsiko ku byerekanwa ku bitsina, ahanishwa igifungo kirenze imyaka itanu (5) kugeza ku myaka irindwi (7) n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni imwe (1.000.000) kugeza kuri miliyoni eshanu (5.000.000).

**Ingingo ya 212: Gufasha, guhagarikira no kurengera uburaya**

Umuntu wese, ku buryo ubwo ari bwo bwose, ufasha, uhagarikira cyangwa

**Article 211: Sharing the proceeds of prostitution by a child**

Any person who, knowingly, shares the proceeds of prostitution by a child or knowingly receives and accepts assistance from prostitution by a child shall be liable to a term of imprisonment of six (6) months to two (2) years and a fine of five hundred thousand (500,000) to two million (2,000,000) Rwandan francs or one of these penalties.

Any person who uses or recruits children in entertainment events to advertise prostitution or demonstration in pornography shall be liable to a term of imprisonment of more than five (5) years to seven (7) years and a fine of one million (1,000,000) to five million (5,000,000) Rwandan francs.

**Article 212: Aiding, abetting and protecting prostitution**

Any person who, in any way, knowingly aids, abets or protects or solicits prostitution shall

**Article 211: Partage des produits de la prostitution d'un enfant**

Toute personne qui partage les produits de la prostitution d'un enfant ou qui, sciemment, reçoit et accepte des subsides issues de la prostitution est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs rwandais ou de l'une de ces peines seulement.

Toute personne qui utilise ou recrute des enfants pour les utiliser dans les spectacles de publicité de la prostitution ou les faire servir dans la démonstration de pornographie est passible d'un emprisonnement de plus de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende d'un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs rwandais.

**Article 212: Aider, assister et protéger la prostitution**

Toute personne qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège